

ว.มท  
(มท.ว.วช.)



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... ๑๙๘
วันที่..... ๒๖ ธ.ค. ๕๙
เวลา..... ๑๕.๒๕ น.

ส่วนราชการ วช. (กก.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๕๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๓๓๕๗

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อจักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการ ประจำสัปดาห์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรรณิ วุฒิฤทธากุล)

ทน.กก.ผง. รกท.

ผอ.วช.



ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๓) ให้พิจารณาสนับสนุนการดำเนินการตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหามันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาพาหนะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อนำส่งคืนเจ้าของ</p> <p>(๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำอย่างเคร่งครัด ทั้งท่าเทียบเรือ โป๊ะ เรือโดยสาร และเรือท่องเที่ยว รวมทั้งจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการสัญจรทางน้ำให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา</p> <p>(๕) ให้ ผวจ. บูรณาการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากกรับจ้างประเภทต่างๆ ให้ช่วยหาข่าวและเฝ้าระวังการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ใช้การระวังป้องกันเป็นหลักมากกว่าการปราบปรามจับกุมโดยใช้การข่าวและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย และให้มีความตื่นตัวต่อการก่อวินาศกรรมและอัคคีภัยตลอดเวลา</p> <p>(๖) ให้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทุกหน่วยงาน โดยเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัย ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมการปฏิบัติ โดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงานนับถอยหลังปีใหม่ สถานีขนส่งและท่าอากาศยาน</p> <p>(๗) ใช้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารทุกประเภทในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงในข้อควรระวังการใช้รถใช้ถนนและการสัญจรทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย</p> <p><b>รพ.มท. ได้สั่งการเพิ่มเติม :</b> ขอให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้สั่งการไปแล้วอย่างเคร่งครัด เช่น การลดอุบัติเหตุทางถนน การอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบก ทางเรือ การรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่จัดงานหรือสถานบริการ รวมถึงการบูรณาการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เน้นย้ำเรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เช่น การจัดพิธีกรรมทางศาสนา การสวดมนต์ เป็นต้น เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	
๒.	การติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.	<p><b>๒.๑ การยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</b></p> <p>กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ - ๓๑ม.ค. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๑,๔๕๑,๐๐๑ บาท โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้</p> <p>(๑) จัดสรรให้หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๖๖๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒) จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอ จำนวน ๘๒,๒๗๑ โครงการ (รวมโครงการควบรวม ๑๘๒ โครงการ )</p>	สน.ปท.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๓) งบประมาณรวมที่หมู่บ้านเสนอ จำนวน ๑๘,๖๕๙,๙๗๓,๒๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘</p> <p>(๔) จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด เป็นเงิน ๑๘,๖๕๙,๙๗๓,๒๐๘ บาท</p> <p>(๕) จำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๖๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๗</p> <p>ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้จังหวัด อำเภอ เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๒.๒ การแก้ไขปัญหาผักตบชวา</b></p> <p>จากผลการสำรวจปริมาณผักตบชวา ทั้งหมดมีปริมาณ จำนวน ๖,๒๐๕,๓๕๕ ตัน และมีผลการดำเนินการกำจัดได้ จำนวน ๑,๖๖๒,๖๓๗ ตัน โดยแบ่งออกได้ ดังนี้</p> <p>(๑) จังหวัด กำจัดได้ จำนวน ๑,๓๒๔,๗๑๘ ตัน (โยธาธิการฯ/อปท./ปภ./ปค./ขป./จท./ทหารในพื้นที่/กทม.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ)</p> <p>(๒) กรมโยธาธิการฯ กำจัดได้ จำนวน ๒๒๗,๘๖๗ ตัน</p> <p>(๓) กรมชลประทาน กำจัดได้ จำนวน ๗๘,๙๙๑ ตัน</p> <p>(๔) กรมเจ้าท่า กำจัดได้ ๓๑,๐๖๑ ตัน</p> <p>ทั้งนี้ ในการดำเนินการ มี ปภ. เป็นหน่วยงานหลัก มีระยะเวลาการดำเนินงาน ระหว่าง ต.ค. ๕๙ - มี.ค. ๖๐ ขอให้จังหวัด อำเภอ ในพื้นที่เป้าหมายเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาตามแผนงานที่ได้สั่งการไปแล้ว ทั้งนี้ ในระยะยาวขอให้หน่วยงานในระดับท้องที่และท้องถิ่นให้ความสำคัญในการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่</p> <p><b>๒.๓ การตรวจสอบโรงแรม</b></p> <p>ขอให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ เช่น เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ว่าเข้าข่ายเป็นโรงแรมหรือไม่ หรือกรณีโรงแรมที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตปรับปรุง ต่อเติม ตามกฎกระทรวง เพื่อดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายต่อไป สำหรับโรงแรมที่ยังไม่ดำเนินการขออนุญาต หรือไม่สามารขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สน.ปท.</p> <p>สน.สก.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p><b>๒.๔ การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่ มท. มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐</b>            ปค. ได้เสนอโครงการที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้</p> <p>(๑) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ : เป็นการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่สนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีหน้าที่แก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อช่วยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข</p> <p>(๒) การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้พลัดถิ่น : เป็นการออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้พลัดถิ่น ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรด้วยตนเองได้และต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ภายใต้แนวคิด "กรมการปกครองส่งความสุขถึงบ้าน จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้พลัดถิ่น"</p> <p><b>๒.๕ การแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ</b>            ขอให้ ปค. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคลว่ามีบุคคลประเภทใดบ้าง มีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติจำนวนเท่าไร ได้รับตามระเบียบหรือกฎหมายใด มีสิทธิอาศัยจำนวนกี่คน รวมถึงแผนการดำเนินงานตามมติ ครม. เพื่อเสนอต่อ ครม. ได้รับทราบ ในวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙</p> <p><b>๒.๖ การปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ของรัฐบาล</b>            นรม. ได้กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานรัฐบาลลงไปสู่กระทรวงและพื้นที่ จากเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) งานทั้งหมดไปกระจุกตัวที่ ร.นรม. ได้แก่ (๑) งานตามภารกิจ (Function) ร.นรม. ทำหน้าที่กำกับกระทรวง เป็นเจ้ากระทรวง เป็นประธานหรือรองประธานคณะกรรมการต่าง ๆ (๒) งานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda) (ร.นรม. ทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง) และ (๓) งานในระดับพื้นที่ (Area) (ร.นรม. ทำหน้าที่กำกับกลุ่มงาน เช่น เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง กำกับพื้นที่)</p> <p>โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นรม. กำหนดให้มีการปรับปรุงการทำงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระทรวง ดังนี้</p> <p>(๑) รมต. แต่ละคนจะเป็นประธานคณะทำงานบริหารและบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงของตน เช่น การประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) เกษตร ความมั่นคง ค้ามนุษย์ ยาเสพติด เป็นต้น โดยหน่วยงานกลาง เช่น สงป. ก.พ. ก.พ.ร. สคช. สคก. สปน. (ผู้ตรวจราชการ) เข้าร่วมสนับสนุน โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนทำหน้าที่กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง</p> <p>(๒) ผวจ. แต่ละคนจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานบริหารและบูรณาการยุทธศาสตร์ภายในจังหวัดของตน เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP การเพิ่มรายได้ การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมีหน่วยงานกลางเข้าร่วมสนับสนุน</p>	<p>สน.สก.</p> <p>สน.บพ.</p> <p>สน.บพ.</p> <p>ทุก สำนัก/กอง</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๒.๗ การจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรมและนำเสนอให้ รมว.มท. พิจารณาด้วย เช่น นิทรรศการ เป็นต้น เนื่องจาก ครม. ได้กำหนดให้ทุกกระทรวง จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป</p> <p>๒.๘ การคัดกรองบุคคลเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ</p> <p>ที่ผ่านมา การดำเนินการจัดบุคคลเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้จังหวัดพิจารณาคัดกรองบุคคลที่มีความพร้อม และสามารถเดินทางได้ โดยไม่เจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง เช่น ไม่เป็นผู้มีโรคหัวใจ เป็นต้น</p>	<p>ทุก สำนัก/กอง</p> <p>สน.อส.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน